

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิด 31.95 ทิศทางอ่อนค่า กรอบ 31.80 - 32.00 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.95 อ่อนค่าลงจากระดับปิดตลาดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.90
แนวโน้มยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า คาดกรอบ 31.80 - 32.00

*ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าว
ว่า บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเข้านี้ที่ระดับ 31.95 อ่อนค่าลงจากระดับปิดตลาดวานนี้ เนื่องจากดอลลาร์ปรับแข็งค่า
ขึ้นต่อเนื่องหลังตลาดมองว่าการที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ สหรัฐผ่อนคลายเป็นให้นำเข้าสินค้าสินค้าของหัวเหว่ย
ได้ชั่วคราวไปถึงประมาณกลางเดือนส.ค.ปีนี้นั้น น่าจะส่งผลดีได้ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจของสหรัฐฯ

ขณะที่ปัญหาความไม่ชัดเจนจาก trade war ยังช่วยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่ามาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆ

สำหรับทิศทางการเคลื่อนไหวของบาท/ดอลลาร์ในช่วงนี้ยังต้องติดตามปัจจัยหลักๆ คือ การย่อขยายความ
คืบหน้าและรายละเอียด trade war การรายงานตัวเลขการส่งออกเดือนเม.ย.ปีใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงเช้า
ของวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะยังออกมาติดลบที่ -2.3% ส่วนการนำเข้า -2.5% ขณะที่ตลาดคาด -4% รวมไปถึงการ
ติดตามประเด็นความคืบหน้าการจับข้อของพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล

คาดการณ์วันนี้เงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่าจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ทั้งการส่งออกและตัวเลขจีดีพีไตรมาสแรกของไทยที่สภาพัฒน์ฯประกาศออกมาต่ำในรอบ 17 ไตรมาส และต่ำกว่าตลาดที่ 2.8% คาดกรอบวันนี้ที่
ระดับ 31.80 - 32.00 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ บันทึกรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) เพื่อประเมินเงิน
เพื่อและทิศทางดอกเบี้ยในระยะต่อไป แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดีกว่าประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น แต่
ดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าลงได้หลังแข็งค่าไปแล้วระยะหนึ่ง เนื่องจากตลาดอาจหันไปโฟกัสสกุลอื่นอีก เช่น ยูโร
ปอนด์ หรือ เยน ฯลฯ

รวมทั้งติดตามทิศทาง fund flow ที่เริ่มไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยและตลาดบอนด์ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่
อย่างไรก็ดีสุทธิในเดือนพ.ค.นี้ fund flow ยังไหลออกสุทธิในหุ้น 1,500 ล้านบาท และไหลออกสุทธิในบอนด์ 8,800
ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.00 วันนี้ 97.95

*วันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 834.38 ล้านบาท

*วันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,300.32 ล้านบาท

*ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันนี้เท่ากับ 31.878 บาท ต่อ ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้